



สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ (Devawongse Varopakam Institute of Foreign Affairs – DVIFA) กระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจหลักในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงฯ ควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือในมิติของการพัฒนาบุคลากรด้านการต่างประเทศกับส่วนราชการต่างๆ และเผยแพร่ความรู้ด้านการต่างประเทศให้กับสาธารณชนและนักศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีพัฒนาการตามลำดับ ดังนี้

ปี 2505 เริ่มการฝึกอบรมนักการทูตในลักษณะ “In-Service Training” และมุ่งเน้นข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศ

ปี 2510 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้จัดตั้ง “สถาบันการต่างประเทศ” และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในปี 2517 โดยมีสถานะเป็นส่วนหนึ่งของกองการเจ้าหน้าที่และฝึกอบรม

ปี 2527 ในสมัยของรัฐมนตรี พล.อ.อ. สิทธิ เศวตศิลา สถาบันการต่างประเทศ ได้แยกตัวจากกองการเจ้าหน้าที่ มีฐานะเป็นหน่วยงานฝึกอบรมของกระทรวงฯ ดังเช่นสถาบันอบรมนักการทูตของประเทศต่างๆ

การปฏิรูประบบราชการในปี 2545 มีการรวมกรมวิเทศสหการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถาบันการต่างประเทศได้รับมอบให้ดำเนินการฝึกฝึกอบรมและทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการกระทรวงอื่นสับแทนกรมวิเทศสหการ และในปี 2547 ได้ยกระดับขึ้นเป็นหน่วยงานระดับสำนัก

ต่อมา ในปี 2549 ได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการฯ พระบิดาแห่งการทูตไทย เป็นชื่อหน่วยงาน มีชื่อและสถานะอย่างเป็นทางการตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการว่า “สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ” ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2550

ปัจจุบัน สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการยังคงสืบสานและต่อยอดภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการทูตและการต่างประเทศในทุกๆ มิติ ด้วยรูปแบบ/วิธีการที่หลากหลายและทันสมัย รวมถึงยังทำหน้าที่เป็นด่านหน้าในการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐในแต่ละสาขาด้วยการเป็น **ศูนย์กลางการทดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ** ของข้าราชการไทย พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากรในองค์กรอิสระภายใต้กำกับของรัฐ ที่จะรับทุนไปศึกษา ฝึกอบรม ฝึกงาน ปฏิบัติงานวิจัย ในหลักสูตรนานาชาติทั้งในประเทศและในต่างประเทศ รวมถึงไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานของหน่วยงานไทยในต่างประเทศและในองค์การระหว่างประเทศ และเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษสำหรับผู้มีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ (Language Allowance) ตลอดจนเพื่อประกอบการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร

DIFA TES : มิติใหม่แห่งการทดสอบภาษาอังกฤษของภาคราชการ และรัฐวิสาหกิจไทย

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการดำเนิน “โครงการพัฒนาข้อสอบ Devawongse Varopakam Institute of Foreign Affairs Test of English Skills” หรือ DIFA TES เพื่อยกระดับข้อสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการให้มีมาตรฐานสากลตั้งแต่ปี 2553

DIFA TES เป็น English proficiency test ที่มีคุณภาพทัดเทียมข้อสอบระดับสากล ทั้งในด้านเนื้อหา รูปแบบ และกระบวนการพัฒนาที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับระดับโลก

DIFA TES ได้รับความเชื่อมั่นว่า เป็นข้อสอบที่มีคุณภาพ มีกระบวนการพัฒนาที่ได้มาตรฐานระดับสากลจากการนำเสนอผลงานของคณะกรรมการออกข้อสอบต่อที่ประชุมนานาชาติ “The 35th Annual Language Testing Research Colloquium 2013” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการกว่า 130 ประเทศ

DIFA TES : CEFR มาตรฐานวัดระดับความสามารถทางภาษา

DIFA TES เป็นข้อสอบเพียงชุดเดียวในประเทศไทย ที่พัฒนาโดยหน่วยงานราชการไทย ซึ่งใช้เกณฑ์มาตรฐานในการประเมินความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป หรือ Common European Framework of Reference for Languages – CEFR สำหรับการทดสอบทั้ง 4 ทักษะ (การอ่าน การฟัง การเขียน และการพูด)





DIFA TES : การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ

- ผู้สอบจะต้องเป็นบุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระในกำกับของรัฐ
- ผู้สอบจะต้องสอบทักษะการอ่านและทักษะการฟังควบคู่กันเสมอ สำหรับทักษะการเขียนและทักษะการพูดนั้น สามารถเลือกสอบได้ตามเงื่อนไขที่แหล่งทุนหรือหน่วยงานกำหนด
- ผู้ที่มีผลสอบระดับ B2 ในทักษะการอ่าน และระดับ B2 ในทักษะการฟัง ที่สอบในคราวเดียวกัน จึงจะมีสิทธิ์สมัครสอบทักษะการเขียนและทักษะการพูด
- การสมัครสอบใหม่ในทักษะเดิม จะต้องมีระยะเวลาห่างจากการสอบครั้งก่อนไม่น้อยกว่า 6 เดือน

DIFA TES : การยอมรับและการใช้ผลสอบ

วัตถุประสงค์	ตัวอย่างหน่วยงาน
สำหรับการสมัครรับทุนรัฐบาลไทย และทุนรัฐบาลต่างประเทศ	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)
สำหรับโครงการพิเศษและหลักสูตรพัฒนาข้าราชการพลเรือน เช่น โครงการข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS)	สำนักงาน ก.พ.
สำหรับการคัดเลือกผู้แทนไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานในต่างประเทศ และประจำองค์การระหว่างประเทศ	สำนักงาน ก.พ. กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำหรับโครงการพัฒนาบุคลากรทุนฝึกอบรม/ดูงาน ทั้งในประเทศและในต่างประเทศของหน่วยงาน	กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การไฟฟ้า การประปา
สำหรับชาวต่างชาติที่สมัครรับทุนรัฐบาลไทย/ทุนรัฐบาลต่างประเทศเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท/เอก หลักสูตรนานาชาติ ในสถาบันอุดมศึกษาไทย	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำหรับทุนปฏิบัติงานวิจัย	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำหรับการนิยมนับจ้างกำหนดเงินเดือน (ความสามารถทางภาษา)	กระทรวงการต่างประเทศ

DIFA TES : การสมัครสอบและค่าธรรมเนียม

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสอบ ปฏิทินการสอบ ตัวอย่างข้อสอบ การสมัครสมาชิก และสมัครสอบออนไลน์ ได้ที่ <http://difa-tes.mfa.go.th>

ทักษะที่สอบ	ค่าธรรมเนียม (บาท)
การอ่านและการฟัง	1,500
การเขียน	1,500
การพูด	1,500

DIFA TES : ความเห็นของผู้สอบ

"เคยสอบข้อสอบชุดอื่นของสถาบันฯ มาก่อน แต่ชอบชุด DIFA TES นี้ รู้สึกว่า 'ใช่' เป็นข้อสอบที่วัดผลได้จริงๆ มั่นใจว่า สามารถคัดเลือกผู้เหมาะสมไปรับทุนรัฐบาลได้"

"เห็นด้วย และเป็นการทำงานอย่างที่สถาบันฯ เทาะวงค์ฯ สร้างข้อสอบใหม่ DIFA TES ขึ้นมา เพราะข้อสอบของภาคราชการไทยควรมีความทันสมัย และรองรับการสอบทุกทักษะ"

"DIFA TES ใช้มาตรฐานวัด CEFR ถือว่าทันสมัยและสอดคล้องกับโลกปัจจุบันมาก"

"ทำข้อสอบแล้วชอบ สนุกดี แม้ว่าบาง part จะทำไม่ได้ ต้องขอเวลาไปพัฒนาตนเองก่อน แล้วจะกลับมาสอบใหม่"

"ข้อสอบคัดเลือกคนรับทุนรัฐบาลไปอบรมต่างประเทศ ต้องแบบ DIFA TES นี้"

สถานที่สอบ

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 7 ประตู 1 (ลิฟท์ E2)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 47007 โทรสาร 0 2143 9326
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://difa-tes.mfa.go.th>

